

## มหาสารคามเกมส์ ยิงวุ่นสนามแข่งขัน

สนามแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 29  
“มหาสารคามเกมส์” ที่มหาสารคาม ต้องปรับ  
เปลี่ยนกันอีกรอบ ทั้งแบดมินตัน ★ มีต่อหน้า 30

**มหาสารคาม** ☆ **ต่อจากหน้า 21** มาตรฐานและสนามสำรองที่ ร.ร.อนุบาลมหาสารคาม ที่ต้องลดคอร์ต แบ่งพื้นที่เตรียมงานพิธีพระราชทาน ปริญาบัตรของ ม.มหาสารคาม และแฮนด์บอล ที่ สนามไม่ได้มาตรฐาน ต้องหาที่ใหม่ ขณะที่ยิงปืน ลงตัว ไปชิงชัยที่นครราชสีมาตามเดิม

ความเคลื่อนไหวการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 29 “มหาสารคามเกมส์” ที่มีขึ้นระหว่าง วันที่ 18-19 มี.ค.นี้ ที่ จ.มหาสารคาม ล่าสุดนาย มนตรี ไชยพันธ์ุ ผู้อำนวยการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เปิดเผยว่า ตามที่ได้เดินทางมาร่วมประชุมเตรียม การจัดแข่งขันและสำรวจสนามการแข่งขันกีฬาเยาวชน แห่งชาติ ครั้งที่ 29 “มหาสารคามเกมส์” ที่ จ. มหาสารคาม หลังหารือกับเจ้าภาพและสมาคมกีฬา ต่างๆแล้ว พบว่ายังมีปัญหาอยู่เล็กน้อย

แบดมินตันเดิม จะจัดแข่งขันทั้งหมด 4 คอร์ต ที่หอประชุม ม.มหาสารคาม แต่เนื่องจากจะมีพิธี พระราชทานปริญาบัตร วันที่ 5 เม.ย. จึงได้ตกลง ร่วมกันว่าจะลดสนามแข่งขันเหลือ 3 คอร์ต เพื่อให้ ม.มหาสารคาม ใช้พื้นที่บางส่วนเพื่อจัดเตรียมงาน และจะมีการเพิ่มไฟให้มีความสว่างมากขึ้น ขณะที่ แฮนด์บอลเดิมกำหนดจัดแข่งขันที่สถาบันการพลศึกษา (สพล.) มหาสารคาม แต่เนื่องจากขนาดสนามไม่ได้

มาตรฐานและสนามสำรองที่ ร.ร.อนุบาลมหาสารคาม มีปัญหาทางด้านบนหลังคาเตี้ยเกินไป ทำให้กีดขวาง การเล่น จึงต้องหารือกั้นอีกครั้ง เพื่อหาสถานที่แข่งขัน ให้เหมาะสม

ยิงปืน ที่ก่อนหน้านี้จะจัดแข่งขันที่สนามยิงปืน ที่ จ.นครราชสีมา แต่เนื่องจากสหพันธ์กีฬายิงปืน นานาชาติ (ไอเอสเอสเอฟ) มีกฎระเบียบใหม่ ระบุ ว่าการแข่งขันรอบไฟนอล (รอบชิงชนะเลิศ) จะต้อง ใช้เป้าอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น แต่สนามยิงปืนที่ จ. นครราชสีมา ที่กำหนดให้เป็นสนามแข่งขัน เป็น ลักษณะเป้ากระดาษจึงแข่งขันได้เฉพาะรอบคัดเลือก นั้น ซึ่งสมาคมยิงปืนฯได้แนะนำให้ย้ายไปจัดที่สนาม ยิงปืนที่หัวหมากแทนนั้น

หลังหารือร่วมกัน ทุกฝ่ายมีความเห็นทำให้ จัดแข่งขันที่สนามยิงปืน จ.นครราชสีมา ตามเดิม เนื่องจากหากย้ายไปแข่งขันที่กรุงเทพฯ จะไม่เกิด การพัฒนากีฬายิงปืนในต่างจังหวัด รวมทั้งเจ้าภาพ ยังรู้สึกว่ามีไม่ส่วนร่วม และหากต้องย้ายมาจัดกัน ที่หัวหมากทุกครั้ง ก็อาจทำให้เจ้าภาพครั้งต่อไป ไม่อยากจะบรรจุกีฬาชนิดนี้เข้าชิงชัย ดังนั้น จึงควร ปรับกฎระเบียบต่างๆให้เข้ากับระบบของไทยแต่ระบบ การแข่งขันโดยรวมจะยึดตามกฎของไอเอสเอสเอฟ เหมือนเดิม